

THÔNG BÁO

Kết luận của Thường trực Huyện ủy về công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Oai

Ngày 13/8/2021, Thường trực Huyện ủy tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm y tế, Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Sau khi nghe UBND huyện và các cơ quan chức năng báo cáo các nội dung và ý kiến của các đồng chí dự hội nghị, Thường trực Huyện ủy thống nhất kết luận:

1. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trong thời gian vừa qua, cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở, đặc biệt là đội ngũ y, bác sỹ và lực lượng vũ trang đã tập trung, nỗ lực tham gia phòng chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan trên địa bàn huyện.

Nhằm tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt được, không để dịch bệnh phát sinh, Thường trực Huyện ủy yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ truy vết của huyện và các xã, thị trấn, đồng thời yêu cầu các tổ truy vết xã, thị trấn phân công nhiệm vụ và có lịch trực hàng ngày đối với các thành viên, ưu tiên tiêm cho lực lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên đoàn thể là thành viên của các tổ truy vết.

- Về tiêm vaccin phòng dịch Covid-19: Tập trung ưu tiên tiêm cho những vùng và các đối tượng có nguy cơ cao; tiêm phòng cho lực lượng Công an huyện do thực hiện nhiệm vụ .

Giao đồng chí Nguyễn Khánh Bình – Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, trình UBND huyện để trang bị một số trang thiết bị thiết yếu tại các địa điểm tiêm phòng và tại các chốt kiểm soát như: loa tay, đèn pin, 1 số máy đo nhiệt độ, đề xuất quan tâm hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch chỉ cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại các các đơn vị để động viên kịp thời.

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các lực lượng tập trung cao độ trong công tác phòng chống dịch; tiếp tục rà soát, nhắc nhở, xử lý các vi phạm tại các chợ, các doanh nghiệp, công trình xây dựng... không thực hiện nghiêm túc quy định về phòng chống dịch; kiểm tra, quản lý chặt chẽ tại các chốt kiểm soát, yêu



cầu các xã, thị không để tình trạng tập trung đông người tại các chốt. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc cài đặt QRcode tại trụ sở, nơi làm việc, các chợ dân sinh...

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách các xã, thị trấn duy trì việc kiểm tra thường xuyên việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 của các xã, thị trấn và tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các gói hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong giãn cách xã hội với phương châm đúng đối tượng và không để người nào có khó khăn mà không được quan tâm kịp thời.

- *Công tác chuẩn bị các khu cách ly tập trung*: Nhất trí với báo cáo của UBND huyện về việc bố trí các trang thiết bị tại các khu cách ly thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thành phố. UBND huyện chỉ đạo rà soát, bố trí các trang thiết bị thiết yếu tại 02 địa điểm: trường Tiểu học và THCS Thanh Mai, trường Tiểu học và THCS Cao Dương, đồng thời rà soát, tổng hợp nhu cầu các trang thiết bị thiết yếu bố trí khu cách ly tập trung tại trường THPT Nguyễn Du khi Thành phố chỉ đạo.

- *Công tác khen thưởng và chi trả, hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch*: UBND huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổng hợp, đề xuất các tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao trong công tác phòng chống dịch trong thời gian vừa qua. Giao đồng chí Nguyễn Khánh Bình – Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp và thực hiện việc chi trả, hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, các lực lượng tham gia phòng chống dịch trên địa bàn huyện.

2. Tình hình hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, các văn bản của Thành phố và của huyện đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng khó khăn trong cuộc sống, đúng định mức quy định, không để trùng lặp một đối tượng được nhận nhiều lần hỗ trợ, đảm bảo mọi người dân khó khăn đều được quan tâm hỗ trợ kịp thời.

UBND huyện phân công trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp để tập trung thực hiện công tác hỗ trợ kịp thời. Đề cao trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách địa bàn và Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát, tổng hợp để thẩm định, phê duyệt.

Ủy ban MTTQ huyện chủ trì hỗ trợ cho 563 hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ nguồn kinh phí xã hội hóa đã vận động ủng hộ của các tổ chức, cá nhân; tổng hợp các nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ các cấp và các đoàn thể trên địa bàn huyện để có số liệu chung báo cáo Thành phố. Phối hợp với Hội Nông dân huyện tặng 02 quận Hoàn Kiếm và Đống Đa mỗi quận 4 tấn rau xanh. Thực hiện việc quản lý quỹ phòng chống dịch Covid-19 đúng quy định để duy trì nguồn kinh phí phục vụ cho các đợt hỗ trợ trong thời gian tới.

Thống nhất việc hỗ trợ bằng tiền cho tất cả các đối tượng trên địa bàn huyện đảm bảo theo đúng quy định của Trung ương, Thành phố. Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc hỗ trợ cho các đối tượng phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch.

Thừa lệnh Ban Thường vụ Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy để các cơ quan, đơn vị, các đồng chí được giao nhiệm vụ biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các đ/c Thường trực HU,
- TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện,
- Các ban Đảng và Văn phòng HU,
- MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện,
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn,
- Các cơ quan, đơn vị liên quan,
- Các đ/c UV BTV, HUV,
- Lưu VPHU.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Hoàng Quốc Đạt

